



ประกาศกรมทำอากาศยาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ตามที่ได้มีประกาศกรมทำอากาศยาน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานน่านนคร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก โดยได้มีการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ท่าอากาศยานกระบี่) จำนวน ๓ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๑๐๐๑	นางสาว จีรวรรณ ทองเพ็ญ
๑๐๑๐๐๒	นางสาว กรณ์ศิริพรรณ เทียงธรรม
๑๐๑๐๐๓	นางสาว นิตยา หลังยาหน่าย

๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ท่าอากาศยานน่านนคร) จำนวน ๔ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๒๐๐๑	นางสาว นงลักษณ์ บุญอินทร์
๑๐๒๐๐๒	นาย ญัฐพงษ์ ดอกจันทร์
๑๐๒๐๐๓	นาย ธวัชชัย ปานดีระระชี
๑๐๒๐๐๔	นาง ธารารัตน์ พึ่งแสง

๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ท่าอากาศยานพิษณุโลก) จำนวน ๒ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๒๐๓๐๐๑	นาย ถนอมศักดิ์ ยอดถา
๒๐๓๐๐๒	นาย ดนัย เสาร์ผืน

**หมายเหตุ** ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานขอนแก่น ไม่มีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว กรมท่าอากาศยานได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครและข้าราชการกรมเนียมการสมัคร ตามวัน เวลา ที่กำหนดแล้ว แต่ไม่รายชื่อเป็นผู้สมัครตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๙ อาคาร ๑๐ ชั้น กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ พุุมหามาเมฆ กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๖ ๘๔๗๗ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๗ ๑๖๐๐ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า เป็นผู้สมัครที่ได้สมัครสอบ และข้าราชการกรมเนียมการสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายกมล หมั่นทำ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน